

## ศาลนัดตัดสินคดี 'ชาญชัย' ถือหุ่น

**รัชดาฯ** ● ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง นัดฟังคำพิพากษา 2 พ.ค. หลัง "ชาญชัย" นำหลักฐานแจ้ง AIS เป็นบริษัทให้บริการโทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.66 นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ผู้สมัคร ส.ส.นครนายก เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังการไต่สวนของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งว่า ได้นำหลักฐานรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมาให้ศาลไต่สวน พร้อมยืนยันต่อศาลว่าการที่ตนถือนหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS จำนวน 200 หุ้นนั้น ไม่ได้มีอำนาจในการจัดการบริษัท

ดังกล่าว เป็นเพียงผู้ถือหุ้นผ่านโบรกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัททั้ง 2 คือ บ.อินโฟเทเลมีเดีย จำกัด (มหาชน) และ บ.เยลโล เพจเจส คอมเมอร์เชียล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ กต.กล่าวหาว่าเป็นสื่ออื่นใดทางอ้อม จนทำให้ตนถูกตัดสินโทษในการเป็นผู้สมัครการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็ไม่ได้มีสถานะเป็นสื่อมวลชนแต่อย่างใด โดย บ.อินโฟฯ นั้นเป็นผู้ให้บริการด้านคอลเซ็นเตอร์และโฆษณาออนไลน์ ส่วน บ.เยลโลฯ ให้บริการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและโฆษณาออนไลน์

เป็นหลัก

นายชาญชัยยังแจ้งว่า AIS เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น การจะทำสื่ออื่น เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์ ก็ต้องมีการขออนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน อีกทั้งยังปรากฏหลักฐานว่าบริษัท AIS ไม่ได้ขออนุญาตทำสื่ออื่นใด อีกทั้งบริษัทลูกทั้ง 2 บริษัทก็ไม่มีชื่ออยู่ในสารบบของการขออนุญาตทำสื่อจาก กสทช.แม้แต่บริษัทเดียว ทั้งนี้ศาลฎีกาฯ ได้มีคำสั่งนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 2 พ.ค.66 เวลา 13.30 น.

## ตริศุส

TRISOON@DAILYNEWS.CO.TH



เสวนา ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงาน กสทช. วิฑูต บุญนาค นายกลสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และ เอกกมล แพทยานันท์ นายกลสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมงานเสวนาการอบรมปฏิบัติการเพื่อการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันและเปิดตัวรายการ “สื่อยอดนักสืบ” ที่โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัลด์

## ตริศูล

TRISOON@DAILYNEWS.CO.TH



เสวนา ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงาน กสทช. วิฑูต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และ เอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมงานเสวนาการอบรมปฏิบัติการเพื่อการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันและเปิดตัวรายการ “สี่ยอดนักสืบ” ที่โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัลด์